
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๔ วันศุกรท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  

 

๖.๒ แนวทางการแกไขจำนวนนักศึกษาท่ีลดลง 

นายณรงค ธรรมจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดหารือท่ีประชุม

เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาจำนวนนักศึกษาท่ีลดลง โดยเสนอใหมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรใหม ๆ               

ใหสอดรับกับสถานการณปจจุบัน และเปนท่ีตองการของตลาดแรงงาน  

ศาสตราจารยสุเทพ สวนใต กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ใหขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมวามหาวิทยาลัยควรมีการจัดประชุมในเรื่องนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร 

โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหแนวคิดเพ่ิมเติม 

รองศาสตราจารยกิตติศักดิ์ สมุทธารักษ อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย            

โดยตำแหนง ไดแจงท่ีประชุมวามหาวิทยาลัยไดจัดโครงการเสวนา “แนวทางการจัดทำหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของกลุมผูเรียนท่ีหลากหลาย” ในวันพุธท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดม

ความคิดเห็นของอาจารยประจำหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางในการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน      

และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ไดเชิญศาสตราจารยดนัย บุณยเกียรติ และศาสตราจารยสุชาติ เซ่ียงฉิน กรรมการ              

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ มาเปนวิทยากรในครั้งนี้ดวย 

มติสภามหาวิทยาลัย รับทราบ 

 

 

 

 

 

 


